



# คลังจัดมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน 27-28 มิ.ย.นี้ ทุกภาค!

กระทรวงการคลัง ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” 5 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” เป็นหนึ่งในมาตรการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความสุขให้ประชาชนของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano-Finance) ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งเงินทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบแนวทางดังกล่าวอย่างทั่วถึง

ในงานมหกรรม จะมีการออกบูธของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ บริการรับเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง และบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชน

และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้า SMEs ซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้จะมีผู้ประกอบการสินเชื่อ Nano-Finance ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Nano-Finance และมีบริการให้ความรู้ทางการเงินจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมบังคับคดี และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงบนเวทีส่วนกลางจากสถาบันการเงินของรัฐ

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดเงินทุนและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุน และส่งเสริมการออมของประชาชน สร้างวินัยทางการเงิน โดย การให้ความรู้เบื้องต้นอย่างเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ ตลอดจนเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ



รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

## งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน

กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ใน 5 จังหวัด ดังนี้

ภาค/ จังหวัด	สถานที่	
กลาง	กรุงเทพฯ	Hall 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ตะวันออก	ระยอง	โถงชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	อุดรธานี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เหนือ	เชียงใหม่	เชียงใหม่ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ใต้	สงขลา	คอนเวนชันฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่



เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กระทรวงการคลัง  
www.mof.go.th